

# Có một không gian Tết truyền thống trong lòng Hà Nội

17:25 16/01/2023

Tác giả: Trần Tuấn

**Những ngày cận Tết, tại sảnh lớn của Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVcomBank) đã được khoác lên mình chiếc áo xuân, trở thành một không gian Tết được trang trí đầy màu sắc, sống động và đa dạng trải nghiệm.**

Trong suốt năm 2022, song song với việc duy trì các thành quả đã đạt được cùng nét văn hóa nhân văn đặc trưng, PVcomBank đã không ngừng đẩy mạnh quá trình số hóa các sản phẩm dịch vụ với mong muốn mang đến cho khách hàng hình ảnh một PVcomBank ngày càng đổi mới, hiện đại mà vẫn giữ gìn nét văn hóa truyền thống. Chính vì vậy, không gian đón Tết Quý Mão của PVcomBank được trang trí trên tinh thần tôn trọng truyền thống, hướng tới tương lai, điểm xuyết nét hiện đại trên nền tảng cổ truyền dân tộc.

Không gian đón Tết truyền thống không thể thiếu những cành đào thắm của Tết miền Bắc, mai vàng rực rỡ của Tết miền Nam, đồng tiền vàng phú quý, bao lì xì, dưa hấu, bánh chưng xanh được bày biện khéo léo. Nét văn hóa đặc trưng còn được thể hiện qua góc phố cổ thân quen và chiếc xích lô đung đỉnh đón khách dạo phố xuân. Đặc biệt, phong tục xin chữ - cầu may được tái hiện qua hình ảnh ông đồ già bên mực tàu, giấy đỏ. Trong dịp Tết này, khách thập phương có thể ghé qua góc sảnh PVcomBank để xin chữ, gửi gắm ước vọng, mục tiêu phấn đấu cho năm mới.

Image not found or type unknown



### *Có một không gian Tết truyền thống trong lòng Hà Nội*

Tại khu vực trang trí sảnh Tết của PVcomBank năm nay, thời khắc giao thừa sẽ được tái hiện rõ nét và chân thực qua hình ảnh những đợt pháo hoa bùng sáng cả bầu trời. Nhờ ứng dụng yếu tố công nghệ với đèn LED và LED Matrix vào từng bông pháo và các tiểu cảnh, PVcomBank tạo nên một không gian trang trí đậm sắc xuân với hiệu ứng ánh sáng lung linh. Tất cả gợi nhớ về một không khí Tết sôi động, như lời chúc cho một năm Quý Mão 2023 thịnh vượng, may mắn và an yên mà ngân hàng muốn gửi tới các khách hàng nói riêng, tới người dân Thủ đô và du khách thập phương nói chung.

Như đã thành thông lệ, vào những dịp lễ, Tết quan trọng của cả nước, PVcomBank luôn ưu tiên dành khoảng không gian rộng, thoáng tại ngã tư Hai Bà Trưng - Ngô Quyền để tạo ra không gian văn hóa chung chào đón người dân Thủ đô và du khách ghé thăm. Trong các hoạt động trang trí, PVcomBank chú trọng việc lồng ghép, đan xen hài hòa giữa văn hóa truyền thống với vật liệu, công nghệ hiện đại, “thổi hồn” cho những chi tiết nhỏ trở nên sống động.

Song song với đó, PVcomBank cũng triển khai nhiều hoạt động văn hóa đi kèm, giúp khách hàng có nhiều trải nghiệm đáng nhớ, những kỷ niệm đẹp đẽ trong mỗi dấu mốc quan trọng. Nằm gần các địa điểm văn hóa nổi tiếng khác tại trung tâm Hà Nội như: Hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát Lớn, khu phố cổ... sảnh trang trí của PVcomBank đang dần trở thành một địa điểm văn hóa mới - nơi check-in không thể thiếu của người dân và du khách vào dịp lễ Tết.

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/co-mot-khong-gian-tet-truyen-thong-trong-long-ha-noi>